



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน โทร 053 880745

ที่ ชม 0033.301/ 425

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้าน จริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน

ตามที่มีการกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประเด็นการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดการอบรมโดยงานนิติกร สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ Zoom Meeting ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ เสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน

(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ - ดำเนินการ

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
 เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 โรงพยาบาลแม่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น.
 จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสื่อออนไลน์ระบบ Zoom Meeting

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น
1	นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
2	น.ส.นิตยา จักรแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
3	นางรัชดาภรณ์ กาวีวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
4	น.ส.ธัญญวรรณ จารุจारी	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
5	น.ส.ดาริกา พริ่งลำภู	เภสัชกรชำนาญการ	
6	นางทิพย์อุษา ชำนาญยุทธ	จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	
7	นางอัญชลี สร้อยตา	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	
8	นางสุภาภรณ์ เอ็มแย้ม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
9	น.ส.กนกนวล ยานะปา	จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน	
10	นายชนชพงษ์ แสนปัญญา	จพ.ธุรการชำนาญงาน	
11	น.ส.เกวณลิน ใจติชะ	นักวิชาการพัสดุ	
12	นายนิวิชัย อินตวยวง	นักวิชาการเงินและบัญชี	
13	นางสังวาลย์ พลเยี่ยม	เจ้าพนักงานธุรการ	
14	น.ส.จันทนา ปูเพย	นักวิชาการเงินและบัญชี	
15	นส.จันทพรพรหม พรหมนวล	จพ.สาธารณสุขเชิงบริหารงาน	
16	นางวันดี อินทร์สอน	พ.ชั้นชำนาญการ	
17			
18			
19			
20			